

## รายงานสรุปการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16

### เรื่อง “พลิกโฉมวิชาชีพการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน”

(Transforming Nursing in a Disruptive World to Achieve Sustainable Health For All)

วันที่ 18-22 พ.ย. 2562 ณ โรงแรมเดอะเบเคเลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เนื้อหาการประชุมที่มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งใน และต่างประเทศจำนวนมาก เช่น ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Vision 20/20 for Education and Practice Through the Three “ I's” : Impact, Innovation, Interprofessionalism”. Professor Dr. Afaf I. Meleis FAAN, LL. ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจำปี 2561 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีคุณค่า โดย them เนื้อหาในการประชุม ได้แก่ พลิกโฉมระบบบริการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และวิจัยทางการพยาบาล สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน ชางมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น ระบบสุขภาพ สู่สุขภาวะถ้วนหน้าอย่างยั่งยืนใน Disruptive world Leadership for Change: ความท้าทายในระบบบริการพยาบาลยุคดิจิทัล ทำให้ได้ทราบถึงสถานภาพของวิชาชีพในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางการปฏิบัติการพยาบาล และการศึกษาพยาบาล และที่สำคัญได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาตนเองเพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น สาระสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลในยุคประเทศไทยในยุคนโยบายไทยแลนด์4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลบนวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ด้านต่าง ๆ จึงเป็นความท้าทาย ทั้งต่อผู้เรียน และผู้สอน และผู้ที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่ประชาชนมีความเจ็บป่วยและมีระบบบริการสุขภาพ รวมถึงเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น พยาบาลจึงถูกคาดหวังให้ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ ดังนั้นพยาบาลจึงต้องมีทักษะทั้งด้านสารสนเทศ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการดูแลสุขภาพ การทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายในการทำงาน รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นผู้จัดการ และประสานการดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน ตั้งแต่แรกเกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิต ในงานนี้สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากหม่อมหลวงสรสาลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมและมอบรางวัลแก่พยาบาลดีเด่นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 14 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1) นางสาวเพ็ญ พูนสุวรรณ 2) คุณหญิงบุญชอบ บำเพ็ญนรกิจ 3) รองศาสตราจารย์ ดร. จริยาวัตร คมพยัคฆ์ 4) นางอรวรรณ เมฆวิชัย 5) รองศาสตราจารย์พร

จันทร์ สุวรรณชาติ 6) รองศาสตราจารย์ ดร. กอบกุล พันธุ์เจริญวรกุล 7) นางนวลจันทร์ ประเคนรี 8) รองศาสตราจารย์เจียรนัย โพธิ์ไทรย์ 9) รองศาสตราจารย์ ดร. ฟองคำ ดิลกสกุลชัย 10) รองศาสตราจารย์ ดร. ประคิน สุจฉายา 11) นางพวงทอง ตันวงษ์วาน 12) รองศาสตราจารย์ ดร. อริญญา เชาวลิต 13) นางอรนุช มกราภิรมย์ และ 14) นางสาวเอื้อมพร กาญจนรังสีชัย

### **ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม**

1. ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิามงคลของประเทศ
2. ได้ตระหนักถึงบทบาทของพยาบาลที่เป็นกำลังสำคัญของทีมสุขภาพ
3. เกิดความรู้ความเข้าใจ และทราบทิศทางการพัฒนาวิชาชีพเพื่อสุขภาพของประชาชน และประยุกต์เทคโนโลยี รูปแบบต่าง ๆ ในการพัฒนาการพยาบาล เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการบาดเจ็บ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูที่สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันทุกมิติ
4. ได้ทราบถึงข้อตกลงร่วมกันและร่วมผลักดันการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งทางด้านการศึกษา การบริหาร การบริการ และการวิจัย